



สรุปข่าว สธ. ประจำวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2561

สำนักสารนิเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

โทร 0 2590 1311-3 โทรสาร 0 2590 1320 เว็บไซต์ <http://pr.moph.go.th/iprg/>



Mastery

เป็นนายตนเอง



Originality

สร้างสรรค์สิ่งใหม่



People Centered

ใส่ใจประชาชน



Humility

ต่อมตน อ่อนน้อม

สื่อ	ประเด็นข่าว
กรมประชาสัมพันธ์	<p>รมว.สธ.ตรวจเยี่ยม รพ.ระยอง</p> <p>-เสนอข่าว ศ.คลินิก เกียรติคุณ นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รมว.สธ. พร้อมด้วย นพ.เจษฎา โชคดำรงสุข ปลัด สธ. ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินของ รพ.ระยอง ก่อนประชุมกรม.สัณจรที่ จ.จันทบุรี พร้อมกล่าวว่า รพ.ระยอง ตั้งอยู่ในพื้นที่เขตอุตสาหกรรม จึงเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุจากการประกอบอาชีพและอุบัติเหตุจากสารเคมี ได้พัฒนาระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน เน้นให้ประชาชนเข้าถึงบริการได้อย่างรวดเร็ว ปลอดภัย ด้วยทีมแพทย์ สหวิชาชีพ พยาบาลวิชาชีพและรถพยาบาล ที่ออกรับผู้ป่วยภาวะวิกฤตฉุกเฉิน ตลอด 24 ชั่วโมง ให้บริการคัดกรองผู้ป่วยห้องฉุกเฉินภายใน 15 นาที หากอยู่ในภาวะวิกฤตจะได้รับการรักษาทันที มีห้องแยกสำหรับผู้ป่วยฉุกเฉินโรคติดเชื้อและสารเคมีปนเปื้อน นอกจากนี้ ยังมีการสื่อสารให้ญาติผู้ป่วยที่รอดำเนินการทราบความคืบหน้าการรักษาผ่านจอโทรทัศน์ทุก 40 วินาที ส่งผลให้ประชาชนพึงพอใจการให้บริการเพิ่มขึ้น จากร้อยละ 64 เป็นร้อยละ 92 สามารถลดข้อขัดแย้งระหว่างเจ้าหน้าที่และญาติได้ □</p>
กรมประชาสัมพันธ์	<p>รมว.สธ.ตรวจเยี่ยมรพ.สต.บ้านยายตา</p> <p>-เสนอข่าว นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รมว.สธ. พร้อมด้วยนายแพทย์เจษฎา โชคดำรงสุข ปลัด สธ. ตรวจเยี่ยมการบริการการแพทย์ของ รพ.สต.บ้านยายตา ซึ่งเป็นตัวอย่างในการวางระบบดูแลความปลอดภัยแก่เจ้าหน้าที่และผู้รับบริการ โดยร่วมมือกับหน่วยงานและคนในชุมชน ให้บริการทั้งใน และนอก เวลาราชการ กำหนดพื้นที่รักษาความปลอดภัย ป้องกันผู้ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องเข้าพื้นที่ จัดหาเครื่องกีดขวาง จัดให้มีแสงสว่างอย่างพอเพียง มีระบบสัญญาณเตือนภัย 5 จุด เชื่อมต่อระหว่าง รพ.สต. กับบ้านผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน และป้อมยามตะพงที่อยู่ใกล้เคียง มีกล้องวงจรปิด รวมถึงมีจิตอาสา อปพร. อยู่เป็นเพื่อนเจ้าหน้าที่ในช่วงวันเสาร์และอาทิตย์ มีการตั้งตู้เซ็คเหตุการณ์จากสถานีตำรวจในพื้นที่ และยังมีนวัตกรรมสายด่วนช่วยชีวิต เครือข่ายสุขภาพ อบต. ตะพง ให้บริการการแพทย์ฉุกเฉินโดยนาระบบ TOT Health Call Center มาใช้ แจ้งเหตุด้วยการกดปุ่มโทรเพียงปุ่มเดียว หน่วยกู้ชีพฉุกเฉินจะเดินทางไปถึงที่เกิดเหตุภายใน 8 นาที จะเร่งขยายผลไปยัง รพ.สต.ต่าง ๆ ในพื้นที่จังหวัดระยองต่อไป</p>
ผจก.รายวัน สยามรัฐ กรุงเทพ ธุรกิจ มติชน เดอะเนชั่น ไทยโพสต์ บางกอกโพสต์ เดลินิวส์ สำนักข่าวไทย ทีวีช่อง 3,9,TNN24	<p>การรับรองหมอแสง</p> <p>-เสนอข่าว นพ.เกียรติภูมิ วงศ์รจิต อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยฯ ชี้แจงกรณีมีข่าวว่า นายแสงชัย แหเลิศตระกูล เจ้าของตำรับสมุนไพรรักษาโรคเมเร็ง จ.ปราจีนบุรี ได้รับการรับรองให้เป็นหมอพื้นบ้าน แล้ว ว่า นายแสงชัยทำหนังสือขอขึ้นทะเบียนเป็นหมอพื้นบ้าน เมื่อวันที่ 17 พ.ย. 2560 กองแพทย์พื้นบ้านตรวจสอบพบว่าเข้าข่ายเห็นควรเป็นหมอพื้นบ้าน แต่เอกสารต่างๆ ยังไม่ครบ จึงได้ มีหนังสือเมื่อวันที่ 29 ม.ค. ให้ส่งเอกสารเพิ่มเติมคือ หนังสือรับรองจากประชาชนในพื้นที่ไม่น้อยกว่า 10 คน และหนังสือรับรองจากสถานพยาบาล อาทิ รพ.สต. เพื่อพิจารณาอีกครั้ง หากเป็นหมอพื้นบ้านจะอนุญาตให้รักษาได้เฉพาะที่มีความเชี่ยวชาญ แต่ไม่สามารถเปิดคลินิกได้ และไม่อนุญาตให้ดำเนินการในเชิงพาณิชย์ หากฝ่าฝืนจะถูกถอนใบรับรอง และการออกใบรับรองหมอพื้นบ้าน ไม่ได้รับรองสูตรยา สำหรับการเก็บข้อมูลคนไข้เมเร็งที่ปรีบยา พบว่า 50% มีการรักษาคู่ขนานระหว่างแพทย์แผนปัจจุบันกับแพทย์แผนไทย ส่วน 20% อยู่ระหว่างรอการรักษาแผนปัจจุบัน และ 30% ทั้งการรักษาแผนปัจจุบัน ด้วย 4 เหตุผล คือ 1.ผลข้างเคียงจากการรักษาแผนปัจจุบัน 2.เห็นคนรอบข้างรักษาด้วยแผนปัจจุบันแล้วเสียชีวิต 3.สู้ค่าใช้จ่ายการรักษาแผนปัจจุบันไม่ไหว และ 4.หมดหนทางรักษา โดยจากการสอบถามคนไข้ที่มารับยาสมุนไพรรักษาเมเร็ง 60% รู้สึกดีขึ้น 30% เหมือนจะดีขึ้น และ 10% รู้สึกเฉยๆ ดังนั้นเพื่อไม่ให้เสียโอกาสในการรักษา หากเป็นเมเร็งระยะแรก แนะนำให้รักษาแผนปัจจุบันก่อน หากถึงระยะสุดท้ายอาจหันมารักษาด้วยแผนไทย การแพทย์พื้นบ้านและการแพทย์ทางเลือก ซึ่งที่ผ่านมา พบว่า 80% ที่หันมารักษาด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทยจะกินข้าวได้ นอนหลับ และมีแรงมากขึ้น</p> <p>นพ.ปราโมทย์ เสถียรรัตน์ รองอธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยฯ กล่าวว่าการรับรองเป็นหมอพื้นบ้าน จะ</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
	<p>พิจารณาตามหลักเกณฑ์ 8 ข้อ คือ 1.มีผู้รับบริการสม่ำเสมอและต่อเนื่องไม่น้อยกว่า 10 ปี ดูแลสุขภาพในชุมชน หรืออยู่ ณ ที่ตั้ง ไม่เร่ร่อน ไม่ดำเนินการในรูปแบบสถานพยาบาล 2.สืบทอดความรู้จากบรรพบุรุษหรือองค์ความรู้จากท้องถิ่น 3.มีความสามารถในการบำบัดโรค รู้จักโรค รู้จักยา รู้วิธีรักษา 4.ไม่หวังวิชา 5.มีการถ่ายทอดความรู้ 6.ไม่เรียกร้องค่ารักษาเกินควร ไม่โฆษณา ไม่ทำในเชิงพาณิชย์ 7.เป็นที่รู้จักและได้รับการยอมรับจากคนในชุมชน และ 8.มีคุณธรรม</p> <p>ด้าน ภญ.มณฑกา อีร์ชัยสกุล ผอ.สถาบันวิจัยการแพทย์แผนไทย กล่าวว่า ที่ผ่านมาได้ลงพื้นที่เก็บข้อมูลคนไข้มะเร็งช่วงเดือนธ.ค. 2560-ม.ค. 2561 จำนวน 1,200 คน ประเมินผลแล้ว 600 คน พบว่า คนไข้ 80% รู้สึกว่าผลการรักษาดีขึ้น กินได้ นอนหลับ มีแรง ส่วน การวิจัยเรื่องสารออกฤทธิ์ ต้องรอผลจากสถาบันมะเร็งแห่งชาติเดือนมี.ค.นี้</p> <p>ด้าน นางเสาว นีย์ กุลสมบุรณ์ ผอ.กองคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยและแพทย์พื้นบ้านไทย กล่าวว่า ที่มีการระบุเบื้องต้นว่ายาของนายแสงชัยมีส่วนประกอบของข้าวเย็นเหนือ ข้าวเย็นใต้ และน้ำมันรำข้าว นั้น จากฐานข้อมูลหมอพื้นบ้านและภูมิปัญญาที่กรมฯ มี พบว่า ข้าวเย็นเหนือ ข้าวเย็นใต้ มีการใช้ในตำรับกลุ่มยารักษา มะเร็ง ของหมอพื้นบ้าน แต่เป็นการรักษา มะเร็งบางชนิดเท่านั้น ส่วนน้ำมันรำข้าว ยังไม่มีรายงานว่าหมอพื้นบ้านนำวัตถุดิบที่เป็นการแปรรูปแล้วมาใช้ในการรักษา ซึ่งเอกสาร การรับรองหมอพื้นบ้าน จะต้องระบุว่าชานาญใน โรคใด อาทิ หากเป็น มะเร็งจะระบุชนิด เช่น มะเร็งตับ มะเร็งปอด และไมเคย มีหมอพื้นบ้านที่ระบุว่ารักษา มะเร็งได้ทุกชนิด รวมถึงต้องบอกรายละเอียดของตำรับยาด้วย</p>
ไทยโพสต์	<p>ศูนย์พิษวิทยารามา</p> <p>-เสนอข่าว นายทีโดรส อัดฮานอม กีบรีเยซุส ผู้อำนวยการใหญ่องค์การอนามัย โลก พร้อมด้วย นพ .ปิยะสกล สกลสัตยาทร รมว.สธ. ได้เข้าเยี่ยมชมการดำเนินงานในการจัด “ระบบเพื่อเพิ่มการเข้าถึงยากำพร้ากลุ่ม ยาต้านพิษและเซรุ่มแก้พิษงู ” ของศูนย์พิษวิทยารามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์ รพ.รามธิบดี ม .มหิดล ซึ่งดำเนินการกับ สปสช. และกล่าวว่า การที่ประเทศไทยได้จัดส่งโบทูลินัมแอนติท็อกซิน ไปยังประเทศไนจีเรีย เพื่อช่วยชีวิตผู้ป่วยที่ได้รับพิษจากโบทูลินัมท็อกซิน ถือเป็นการช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ ซึ่งเป็นผลจากการพัฒนาระบบการเข้าถึงยากำพร้าที่เป็นประโยชน์อย่างยิ่ง ควรมีการพัฒนาต่อยอด โดยองค์การอนามัย โลกพร้อมสนับสนุนให้ศูนย์พิษวิทยารามาธิบดี ร่วมเป็นศูนย์ความร่วมมือขององค์การอนามัยโลกด้านยาต้านพิษ ขณะนี้อยู่ระหว่างการดำเนินการขององค์การอนามัยโลกประจำภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้</p> <p>นพ.ปิยะสกล กล่าวว่า ผลงานที่เกิดขึ้นมาจากการจัดระบบเพื่อเพิ่มการเข้าถึงยากำ พร้ากลุ่มยาด้านพิษและเซรุ่มแก้พิษงู ทั้งในด้านบริหารจัดการ การจัดเก็บและการจัดส่ง เบื้องต้นเป็นการเริ่มต้นในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เพื่อแก้ปัญหาการเข้าถึงยา จากการทำงาน ร่วมกันอย่างใกล้ชิด ของศูนย์พิษวิทยาฯ และ สปสช. ทำให้ไม่เพียงดูแลผู้มีสิทธิในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเท่านั้น แต่ยังคงครอบคลุมผู้ป่วยทั่วประเทศ รวมถึงยังช่วยเหลือผู้ป่วยในประเทศขาดแคลนที่จำเป็นต้องได้ยาด้านพิษด้วย</p>
เว็บไซต์มติชน	<p>ไขเลือดออก</p> <p>-เสนอข่าว ด.ช.พิภพภัทร ฉิมพิมล อายุ 10ขวบ นักเรียนชั้น ป.4 โรงเรียนเทศบาล 5 เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี เสียชีวิตจากโรคไขเลือดออก เมื่อวันที่ 31 ม.ค. ที่รพ.สุราษฎร์ธานี ซึ่งเป็นผู้เสียชีวิตรายแรกของปี 2561</p> <p>นายประสิทธิ์ ฤทธิเดช สสอ.กาญจนดิษฐ์ กล่าวว่า จ.สุราษฎร์ธานี มีพื้นที่ต้องเฝ้าระวัง 3 อำเภอ ได้แก่ อ.เมือง อ.กาญจนดิษฐ์ และ อ.เกาะสมุย ซึ่งใน อ.กาญจนดิษฐ์ มีผู้ป่วยตั้งแต่เดือน ม.ค. 7 ราย และพบว่ามีเพื่อนเรียนห้องเดียวกันกับ ด.ช.พิภพภัทรป่วยเป็นไขเลือดออกอีก 3 ราย จึงได้รายงานให้สำนักโรคระบาดวิทยาทราบ โดยแพทย์ได้เก็บตัวอย่างเลือดของ ด.ช.พิภพภัทรส่งตรวจเพื่อดูว่าเป็นเชื้อไขเลือดออกชนิดใดด้วย</p>
เดลินิวส์	<p>หลักสูตรศัลยกรรมความงาม</p> <p>-เสนอข่าว แหล่งข่าวระดับสูงใน สธ. เปิดเผยว่า เนื่องจากการร้องเรียนความเสียหายจากการทำศัลยกรรม โดยผู้ที่ไม่ใช่แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านศัลยกรรมตกแต่ง งามาที่แพทยสภามากขึ้น ทำให้แพทยสภามีแนวคิดจะเปิดอบรมระยะสั้นเกี่ยวกับการทำศัลยกรรมความงาม และในการประชุมคกก.แพทยสภาเมื่อปลายเดือน ม.ค.ที่ผ่านมา มีการหารือความคืบหน้าการเตรียมหลักสูตรศัลยกรรมระยะสั้น โดยเสนอให้แต่ละราชวิทยาลัย เช่น จักษุ แพทย์ โสต ศอ นาสิก ดู แล แต่ยังไม่มีการตกลง ซึ่ง เรื่องนี้ไม่เห็นด้วยอย่างเด็ดขาด เพราะการสอนระยะสั้น</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
	<p>ไม่ได้เป็นการเพิ่มมาตรฐาน และการคัดสรรกรรมควรให้ผู้เชี่ยวชาญทำเท่านั้น อย่างไรก็ตาม จากการประชุม มีแนวโน้มว่าจะมีการออกหลักสูตร คัดสรรกรรมที่ไม่ได้เป็นการผ่าตัด ก่อน เช่น การฉีดฟิลเลอร์ โบท็อกซ์ และ เลเซอร์ ซึ่งแพทย์ผิวหนังยอมรับได้หากทำภายใต้สมาคมโรคผิวหนัง</p>
<p>มติชน เดลินิวส์</p>	<p>สธ.ห้ามใช้โลโก้ขายตัวคอนเสิร์ต</p> <p>-เสนอข่าว นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ รองปลัด สธ. กล่าวถึงกรณีสมาคมบีสเฮลท์ นำโลโก้สธ.แบบเก่าไปประชาสัมพันธ์ขายบัตรเข้าชม "มหกรรมคอนเสิร์ต สุขภาพหน้าเวที เพื่อก้าวต่อ" ที่ อบต.คลองสาม อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี อ้างว่านำรายได้ช่วยเหลือผู้ป่วยยากจนในโครงการ Financial Risk Protection และ Social Risk Protection ว่า ได้ตรวจสอบกับสสอ.คลองหลวง ทราบว่ามีหน่วยงานนี้ไปติดต่อจริง แต่ไม่ได้ยินยอมให้ดำเนินการ และไม่เคยอนุญาตให้ใช้โลโก้สธ. ขณะนี้กำลังปรึกษากฎหมายพิจารณาดำเนินการต่อไป เพราะการนำโลโก้ไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาตถือว่าผิดกฎหมาย ที่สำคัญสธ.ไม่เคยทราบเกี่ยวกับโครงการนี้</p>
<p>กรมประชาสัมพันธ์ สำนักข่าวไทย ผู้จัดการออนไลน์ NewTv AmarinTV</p>	<p>ผลิตภัณฑ์เทียนละลายขี้หู</p> <p>-เสนอข่าว นพ.วันชัย สัตยาคุณพิพงศ์ เลขธิการ ออย . กล่าวว่า ออย .ตรวจพบอันตรายจากการใช้ผลิตภัณฑ์เทียนละลายขี้หู เป็นผลิตภัณฑ์รูปทรงคล้ายเทียน ผลิตจากวัสดุติดไฟและสามารถสอดใส่เข้าไปในรูหูได้ โดยอ้างหลักการทำงานที่ใช้ความร้อนทำให้เกิดสุญญากาศดูดขี้หูขึ้นมารวมกันในส่วนปลายด้านหนึ่ง ซึ่งการใช้ผลิตภัณฑ์เทียนละลายขี้หู (Ear candle) ทำให้เกิดอันตรายร้ายแรง เช่น ไฟไหม้ เยื่อแก้วหูทะลุ ขี้หูอุดตัน สูญเสียการได้ยิน เป็นต้น และจากผลวิจัยในต่างประเทศ พบว่า ผลิตภัณฑ์ดังกล่าวไม่ทำให้เกิดแรงดูดขี้หูออกจาก รูหูตามที่กล่าวอ้าง นอกจากนี้ ยังพบการห้ามขายสินค้าดังกล่าวทั้งในประเทศสหรัฐอเมริกาและ แคนาดา ออย. จึงมีมาตรการป้องกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้น โดยออกประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ห้ามผลิต นำเข้า หรือขาย ผลิตภัณฑ์เทียนละลายขี้หู พ.ศ. 2560 มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 25 ม.ค. 2561</p>
<p>สยามรัฐ</p>	<p>เชื้อพิษสุนัขบ้า</p> <p>-เสนอข่าว นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า ปี 2560 พบสุนัขและแมวทั่วประเทศป่วยโรคพิษสุนัขบ้ากว่า 800 ตัว และในปี 2561 เดือนเดียว พบสุนัขบ้าแล้วกว่า 135 ตัว ทำให้ยังคงพบผู้ป่วยในพื้นที่ที่มีสัตว์ป่วย การเสียชีวิตส่วนใหญ่ของผู้ป่วยเกิดจากไปรักษาเมื่ออาการเริ่มแสดงแล้ว ทั้งนี้จากการสำรวจความรู้เรื่องโรคพิษสุนัขบ้าของคนไทย พบร้อยละ 60 ยังเข้าใจคลาดเคลื่อนว่ารักษาหาย และร้อยละ 59 คิดว่าไม่เป็นไรเมื่อถูกสุนัขหรือแมวข่วนเป็นแผลเล็กน้อย จึงไม่ทำความสะอาดแผลเบื้องต้น หรือไม่ฉีดวัคซีนป้องกันโรคให้ครบ แนะนำว่าป้องกันดังนี้ 1.อย่า 5 ย. คือ อย่าแหย่ อย่าเหยียบ อย่าแย่ง อย่าหยิบ อย่ายุ่งกับสุนัขคนอื่น หรือสุนัขที่ผิดปกติ 2.เมื่อสุนัข-แมว ข่วนหรือกัดรีบล้างแผลด้วยน้ำและสบู่ทันทีหลายๆ ครั้ง ใส่ยาเบตาดีนหลังล้างแผลเพื่อลดติดเชื้อโรค 3.รีบพบแพทย์ทันที 4.เมื่อถูกกัด ควรกักสุนัข /แมวตัวที่กัดข่วนเพื่อสังเกตอาการ 10 วัน หากตายให้รีบแจ้งปศุสัตว์พื้นที่เพื่อส่งตรวจหาโรคพิษสุนัขบ้า 5.ควรฉีดวัคซีนป้องกันให้สัตว์เลี้ยงทุกปี</p>
<p>โพสต์ทูเดย์ คอลัมน์ ภูมิคุ้มกัน</p>	<p>โรคมือเท้าปาก</p> <p>-กล่าวว่า ในช่วงนี้อุณหภูมิเริ่มลดลงอีกครั้ง ทำให้เชื้อโรคมือ เท้า ปาก แพร่ระบาด จากข้อมูลของ นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมควบคุมโรค ระบุว่า ในปี 2561 มีผู้ป่วยแล้วกว่า 2,000 คน และ 87% เกิดขึ้นกับเด็กอายุต่ำกว่า 5 ขวบ พบมากที่สุดที่ภาคเหนือและภาคกลาง และพบมากในโรงเรียน สถานเลี้ยงเด็กเล็ก แนะนำให้พ่อแม่ ครู ต้องคัดกรองเด็กก่อนเข้าเรียนทุกครั้ง และหมั่นดูอาการของลูกหลาน หากเห็นว่า มีไข้สูง อาเจียน หอบ ต้องรีบพาไปรักษาทันที</p>
<p>สยามรัฐ</p>	<p>เล่นิทานก่อนนอนพัฒนาไอคิวเด็ก</p> <p>-เสนอข่าว พญ.อัมพร เบญจพลพิทักษ์ รองอธิบดีกรมอนามัย เปิดเผยว่า การส่งเสริมให้พ่อแม่เล่นิทานให้ลูกฟังก่อนนอน เป็นการพัฒนา IQ EQ เมื่อโตขึ้นเด็กจะเข้าใจภาษา คำศัพท์ และส่งผลให้มีพัฒนาการที่ดีกว่าเด็กในครอบครัวที่พ่อแม่ไม่ได้อ่านหนังสือให้ฟัง โดยเฉพาะช่วง 6 ปีแรก ซึ่งเป็นช่วงสำคัญของการวางรากฐานคุณภาพชีวิตให้เด็กเติบโตและพัฒนาได้เต็มศักยภาพ ควรเล่นิทานให้ลูกฟังสม่ำเสมอวันละครั้งก่อนนอน และสามารถเล่าได้ตั้งแต่อยู่ในครรภ์ ที่สำคัญคือ การเล่นิทานเป็นการสร้างสายใยรัก ความอบอุ่นระหว่างพ่อแม่ลูกได้ดีที่สุด</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
<p>ไทยรัฐ ผู้จัดการรายวัน 360 องศา</p> <p>ข่าวสด เดลินิวส์ ไทยรัฐ</p>	<p>ศัลยกรรมอวัยวะเพศชายให้ชาย</p> <p>-เสนอข่าว นายบุญธง ก่อมงคลกุล ผู้สื่อข่าวไทยรัฐประจำเบลเยียม รายงานว่า ที่ประชุมศัลยแพทย์ความงาม กรุงปารีส ฝรั่งเศส ยกประเด็นที่คลินิกในไทยมีการทำศัลยกรรมอวัยวะเพศชายให้ชายขึ้น ว่าเป็น เรื่องน่าวิตกกังวล ซึ่งกระทรวงสาธารณสุขไทยเตือนไม่ให้ทำ โดย นพ.ฟาบียง บูเชร์ ศัลยแพทย์ชาวฝรั่งเศส กล่าวว่า ไม่มีการศึกษาเกี่ยวกับการใช้เลเซอร์หรือกรดมาทำให้อวัยวะเพศชายชายขึ้น และไม่มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใดๆ สำหรับบริเวณนี้ เช่นเดียวกับ นพ.มัสมิเลียโน บรามบิลลา ศัลยแพทย์ชาวอิตาลี ที่ระบุว่า สารที่ใช้มีปฏิกิริยารุนแรง ไม่ควรใช้กับคนไข้ที่ไม่มีความจำเป็น</p> <p>-เสนอข่าว นพ.ธงชัย กิรติหัตถยากร รองอธิบดีกรม สบส. กล่าวถึงกรณี สถานพยาบาลแห่งหนึ่งรับทำ เลเซอร์อวัยวะเพศชายให้ชายขึ้น ว่า ได้มอบหมายให้ สบส. นนทบุรี ตรวจสอบสถานพยาบาลดังกล่าวแล้ว ทั้งนี้ การตรวจสอบคลินิกและอุปกรณ์ต่างๆ สบส. ดำเนินการทุกปี และอุปกรณ์เลเซอร์ถือเป็นเครื่องมือทั่วไปที่มีใช้ได้ ตามคลินิกต่างๆ ขณะนี้ถือว่าสถานพยาบาลถือว่ามีความผิดฐานโฆษณาผิดกฎหมาย คือ 1. การโฆษณาเครื่องมือแพทย์โดยไม่ได้รับอนุญาต ซึ่ง สบส. ได้ประสาน อัย. ดำเนินการเอาผิดแล้ว และ 2. การโฆษณาสถานพยาบาล ตาม พ.ร.บ. สถานพยาบาล (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2559 มีโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปี ปรับไม่เกิน 20,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ส่วนเจ้าหน้าที่ที่เป็นผู้โพสต์ สบส. ไม่สามารถเอาผิดได้ เป็นหน้าที่ของสถานพยาบาล นั้นต้องว่ากล่าว ตักเตือน</p>
<p>ไทยโพสต์</p>	<p>WHO ชื่นชมไทยจัดการโรค NCDs</p> <p>-เสนอข่าว Dr. Daniel Kertesz ผอ. องค์การอนามัยโลก ระดับภูมิภาคเอเชียใต้และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ชื่นชม ประเทศไทยจัดการเรื่องโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (NCDs) ดีที่สุดในเอเชีย เทียบเท่ากับประเทศฟินแลนด์และ นอร์เวย์ในกลุ่มยุโรป</p> <p>ด้าน ศ.คลินิก เกียรติคุณ นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รมว.สธ. แจกแจงงานส่งเสริมสุขภาพเชิงรุก พัฒนาระบบบริการปฐมภูมิที่อยู่ใกล้ชีวิตประชาชนมากที่สุดในรูปแบบคลินิกหมอครอบครัว มีแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวร่วมกับทีมสหวิชาชีพดูแลสุขภาพประชาชน พร้อมทั้งย้ำว่า ประชาชนต้องตระหนักถึงความเสี่ยง ไม่มีใครเป็นหมอได้ดีที่สุดเท่ากับตัวเอง</p>
<p>ข่าวสด</p>	<p>โรคกระเพาะปัสสาวะอักเสบ</p> <p>-เสนอข่าว นพ.มณฑิร คณาสวัสดิ์ นพ.สสจ.สิงห์บุรี กล่าวว่า การกลั้นปัสสาวะเป็นเวลานาน จะทำให้ป่วยเป็นโรคกระเพาะปัสสาวะอักเสบ มักพบในผู้หญิงมากกว่าผู้ชาย โรคนี้มักจะไม่มียาที่รักษาที่ร้ายแรง แต่ผู้ป่วยบางรายอาจเป็น ๆ หาย ๆ เรื้อรัง ซึ่งถ้าไม่ได้รับการรักษา เชื้อโรคอาจลุกลามไปที่ไต เกิดภาวะไตวายเรื้อรังแทรกซ้อนได้ ผู้ที่มีอาการหรือสงสัยว่ากระเพาะปัสสาวะอักเสบ ต้องรีบมาพบแพทย์เพื่อรักษา</p>
<p>เดลินิวส์</p>	<p>เปิดศูนย์บริการแรงงานต่างด้าว</p> <p>-เสนอข่าว สำนักงานจัดหางาน จ.นครพนม ร่วมกับกรมการปกครอง สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองนครพนม และ สสจ.นครพนม เปิดให้บริการแบบเบ็ดเสร็จในจุดเดียวแก่แรงงานต่างด้าว 3 สัญชาติ สำหรับ เรื่องหลักประกันสุขภาพ หากเป็นแรงงานในระบบต้องเข้าสู่ระบบประกันสังคม แต่ถ้าเป็นแรงงานต่างด้าว นอกกรอบ นายจ้างต้องรีบพาไปตรวจสุขภาพ เพื่อเข้าสู่ระบบประกันสุขภาพของโรงพยาบาล</p>
<p>เดลินิวส์ คอลัมน์ เดลินิวส์ ก่อนขึ้นแท่น</p>	<p>ผู้ป่วยท้องเสียเรื้อรังขอความช่วยเหลือ</p> <p>-เสนอข่าว นายฤกษ์ มิ่งศรีเปรม อายุ 38 ปี อาศัยอยู่ที่ ต.โพสะ อ.เมือง จ.อ่างทอง เปิดเผยว่า ป่วยเป็นโรคไตและแขนขาอ่อนแรง ต้องฟอกไตวันเว้นวัน เมื่อวันที่ 10 ธ.ค. 2560 มีอาการท้องเสีย ไปรักษาที่แพทย์หลายราย อาการไม่ทุเลา น้ำหนักลดถึง 15 กิโลกรัม จึงส่งต่อรพ.ราชวิถี อยากขอความช่วยเหลือ ให้รักษาให้หาย จะได้หารายได้เลี้ยงตัวเองและครอบครัว</p>
<p>กรุงเทพธุรกิจ คอลัมน์ กรุงเทพ มอนิเตอร์</p>	<p>เครื่องช่วยพยุงเดินต้านแรงโน้มถ่วง</p> <p>-เสนอข่าว ผลงานวิจัย เรื่อง "เครื่องช่วยพยุงเดินต้านแรงโน้มถ่วง (co-walk)" ของ พ.ท.นพ.บุระ สันธูภากร อาจารย์ประจำสำนักวิชาแพทยศาสตร์ ม.เทคโนโลยีสุรนารี ได้รับรางวัลชนะเลิศจากการประกวดในโครงการ Leaders in Innovation Fellowships (LIF) Program ประจำปี 2561 ภายใต้ทุนจากกองทุนนิวตัน สหราชอาณาจักร โดยเป็นงานวิจัยที่พัฒนาขึ้นเพื่อ ให้ผู้ทำกายภาพบำบัดสามารถฟื้นฟูสมรรถภาพร่างกายได้อย่างปลอดภัย มีความมั่นคง และลดความเสี่ยงจากการบาดเจ็บเนื่องจากแรงกระแทกที่อวัยวะส่วนล่าง เช่น เข่า ข้อ</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
	เท่า สามารถนำมาประกอบใช้กับสู่วิ่งอัตโนมัติได้
เดลินิวส์	<p>จ.ตรังประกาศพื้นที่ประสบภัยพิบัติ</p> <p>-เสนอข่าว ผู้ว่าฯ จ.ตรัง ประกาศ 7 ตำบล 41 หมู่บ้าน ของ อ.กันตัง เป็นพื้นที่ประสบภัยพิบัติสาธารณภัย จากเหตุเพลิงไหม้โรงงานผลิตถุงมือทางการแพทย์ กว่า 24 ชม. ซึ่งขณะนี้เริ่มคลี่คลายแล้ว พร้อมทั้งได้สั่งการ ให้สาธารณสุขเร่งดูแลสุขภาพประชาชนโดยด่วน</p>
สยามรัฐ	<p>มลพิษในกทม.</p> <p>-เสนอข่าว เพจ "กรมควบคุมมลพิษ" รายงานสถานการณ์ฝุ่นละอองในพื้นที่กทม.ประจำวัน ที่ 5 ก.พ. 2561 มี ค่า PM 2.5 อยู่ระหว่าง 61-78 มคก./ลบ.ม. เกินเกณฑ์มาตรฐาน (50 มคก./ลบ.ม.) 4 สถานี ได้แก่ บริเวณ แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง ริมถนนอินทรพิทักษ์ ริมถนนพระราม 4 และริมถนนลาดพร้าว โดยปริมาณ ฝุ่นละอองมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นทุกพื้นที่ ประกอบกับ กรมอุตุนิยมวิทยา พยากรณ์สภาพอากาศในพื้นที่กทม. มี อากาศเย็นกับมีลมแรง อุณหภูมิจะลดลง 1-3 องศาเซลเซียส ซึ่งลักษณะเช่นนี้จะทำให้ฝุ่นละอองในบรรยากาศ เพิ่มขึ้นได้ ประชาชนกลุ่มเสี่ยง ได้แก่ ผู้ป่วยโรคระบบทางเดินหายใจ และผู้ป่วยโรคหัวใจและหลอดเลือด หาก จำเป็นต้องออกจากอาคาร ควรใส่หน้ากากอนามัย และหากมีอาการผิดปกติควรรีบพบแพทย์ รวมทั้งขอความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการกำกับดูแลกิจกรรมต่างๆ ที่อาจก่อให้เกิดฝุ่นละอองในพื้นที่ เพื่อช่วยลดระดับ ความรุนแรงของสถานการณ์ลง</p>
เดลินิวส์ คอลัมน์ ข่าวสั้น รอบโลก The nation	<p>วัคซีนไขเลือดออกเดงวาเซีย</p> <p>-เสนอข่าว บริษัทซาโนไฟแจนว่า จะไม่คืนเงิน ค่าวัคซีนป้องกันไข้เลือดออก ให้กับฟิลิปปินส์ หลังมีการระงับ โครงการฉีดวัคซีนเนื่องจากวิตก ผลกระทบ ต่อสุขภาพ โดยก่อนหน้านี้ นายฟรานซิสโก ดูกี รมว .สาธารณสุข ฟิลิปปินส์ ได้เรียกร้องให้บริษัทซาโนไฟคืนเงิน 3,200 ล้านเปโซ หรือราว 1,962 ล้านบาท หลังบริษัทออกมา บอกว่าวัคซีนป้องกันไข้เลือดออกอาจทำให้อาการเลวร้ายในบางกรณี</p>